



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
เรื่อง การใช้สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นการล่วงหน้า

อาศัยอำนาจข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีมีฐานะเป็นกรรมการเฉพาะกิจ มีอำนาจหน้าที่...๑๐.๑, ๑๐.๒, ๑๐.๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงออกประกาศกำหนดการใช้สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นการล่วงหน้า ดังนี้

๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดให้ผู้มีสิทธิให้การรับรองสามารถใช้สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นการล่วงหน้า ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ งานการประชุม ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยจำแนกได้ตามแต่ละกรณีดังนี้

**กรณีลาศึกษาต่อ**

ผู้มีสิทธิให้การรับรองที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อสามารถใช้สิทธิให้การรับรองเป็นการล่วงหน้า โดย ๑) ลงคะแนนในบัตรให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลังใช้สิทธิให้การรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งเป็นจดหมายประเภทลงทะเบียนถึงประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ ๒) ลงคะแนนในบัตรให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลังใช้สิทธิให้การรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
E-mail : [prespnu877@gmail.com](mailto:prespnu877@gmail.com)

**กรณี ลา กิจ ลาป่วย เดินทางไปราชการ**

ผู้มีสิทธิให้การรับรองที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่อยู่ระหว่างลา กิจ ลาป่วย เดินทางไปราชการ สามารถใช้สิทธิให้การรับรองเป็นการล่วงหน้า โดยวิธีลงคะแนนในบัตรให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลังใช้สิทธิให้การรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำบัตรให้การรับรองหย่อนลงในบัตรให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (กรณีให้การรับรองเป็นการล่วงหน้า)

/ การใช้สิทธิให้การรับรองของผู้มีสิทธิให้การรับรองตามกรณี ...

*Handwritten signature*

การใช้สิทธิให้การรับรองของผู้มีสิทธิให้การรับรองตามแต่ละกรณี (ลากิจ ลาป่วย เดินทางไปราชการ) สามารถยื่นบัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขอใช้สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีนครินทร์ เป็นการล่วงหน้า ณ งานการประชุม ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีนครินทร์และจำเป็นต้องแนบเอกสารประกอบการขอใช้สิทธิให้การรับรองตามแต่ละกรณี ดังนี้

๑. กรณีลากิจ แสดงเอกสารการได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา อนุญาตให้ลากิจ
๒. กรณีลาป่วย แสดงเอกสารรับรองทางการแพทย์ที่เข้ารับการรักษา
๓. กรณีเดินทางไปราชการ แสดงเอกสารการได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ จากต้นสังกัด

อนึ่ง การใช้สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีนครินทร์เป็นการล่วงหน้ากรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากประกาศตามกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งนี้ บัตรให้การรับรองที่ได้ใช้สิทธิในการรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีนครินทร์เป็นการล่วงหน้าจะถูกนำมาเปิดนับคะแนนในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม)

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีนครินทร์